

ผิตตั้งแต่เกิด...เรื่องของการม

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

มีตั้งแต่เกิด

Insights

เวลาเจอเรื่องราวที่ทำให้ต้องเจ็บกายเจ็บใจ พวกเรามักถามฟ้าดินอยู่ๆไม่เข้าใจ ว่าฉันทำผิดอะไรมา ทำให้ถึงต้องมาเป็นอย่างนี้? ทำให้เรื่องหนึ่งต้องเกิดขึ้นกับฉัน? ยิ่งถามอะไรไม่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมมาตนเองผิดตรงไหน ไม่ดีอย่างไร ธรรมชาติจึงลงโทษแล้วๆเล่า? ส่งดินฟ้าไฟลมมารบกวนบ้าง สงใจรมาปลุกบาง ส่งเพศตรงข้ามมาหลอกบาง คนเราก็ก่อนนอน และเริ่มเชื่อว่าดวงมีอะไรอย่างหนึ่งบงการชีวิตเราอยู่เบื้องหลัง, ไม่มีมนุษย์ไหนไหนแกแกล้งเลยตลอดศก ต้องมีสักวันที่บีบให้เราสำนึกว่าเราไม่รู้อะไรเลยตลอดศกไปเลย ไม่รู้ที่มาที่ไปของชีวิตสักเท่าไร

เมศรทราวลักรวมตัวกันเป็นคำอธิบายชีวิตที่ดีที่สุด ฟังดูดีแต่ผลลัพท์ฟังเหมือนคำอธิบายอันใด ทว่าเมื่อยังระลึกชาติไม่ได้ ยังเห็นเงื่อนปมแห่งวิบากกรรมด้วยตนเองไม่ไหว เราก็จะกลับไปกลับมาหาสาเหตุระหว่างศรัทธากับความสงสัยสงสัย คำว่า 'ฉันทำผิดอะไรมา' จะยังคงตั้งกองอยู่ในหัวเป็นพักๆ และมีความเจ็บปวดเป็นคำตอบให้กับตนเองอยู่เรื่อยๆ

หนักขมตัวตายสวนใหญ่จะโดยขอสรุปว่าตนเอง และเป็นคนความผิดในปัจจุบันที่ยังไม่เลือกมีชีวิตต่อแน่นอน พวกเขาอาจรู้สึกฉลาดขึ้นหากเลือกที่จะไม่ทรมานในยึดยึด เพื่อรอวันตายอันไม่ทรมานว่าจะมาถึงในเวลาอีกนานแค่ไหน ญาติตายแล้วดับสูญ ไม่ต้องมีชีวิตจิตใจมารับรู้อะไรอีกก็คงดี ก็อาจรอดตัวไป แต่เอาใจธรรมชาติผิด ต้องเกิดใหม่ไปเรื่อยตามกฎกิริยาของกรรมวิบากและความหลงใหล อันนั้นก็แย่น้อยสำหรับคุณคิดสิน โดยเฉพาะสำหรับผู้ตายทางลัดในขณะจิตศรัทธามอง เพราะจิตที่ศรัทธามองยอมจมอยู่ในหนองน้ำทางวิญญาณ กลืนน้ำตายอมติดตัวเขาไป ไม่อาจลบล้างโดยงยตอระก้อชาติกัไม่ทราบ กว่าจะมีโอกาสทำบุญของเขา สว่างเขาขึ้นเผาครุฑหน้าตาทางวิญญาณให้แห่งสนิทใจ

เรื่องไปทำผิดคิดร้ายอะไรมาแต่ปางไหนถึงเข้าแยชชอน เมื่อยังไม่รู้ก็ตั้งยอมรับว่ายังไม่รู้อย่างไรก็ตาม ผมขอเสนอคำตอบอันเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่แค่ปลอบใจแต่ยังให้กำลังใจด้วย แต่จะเป็นบุญแก่ใจประตุสเสนาทางของความรู้งงใจต่อไปเมื่อถามตัวเองว่าทำผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ขอให้อุปถัมภ์ตัวเองว่าทุกคน 'มีตั้งแต่เกิด!'

แต่เกิดมาก็ต้องแล้วว่าคุณเคยผิดพลาด ผิดพลาดที่ไม่รู้ว่าทำอะไรจะไม่ต้องเกิด ทำอย่างไรจะไม่ต้องมาสัมผัสเหมือนอย่างนี้ ก็เมื่อพบพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่แสดงสิ่งจะความจริง หากมีโอกาสเรียนรู้อะไรแล้วไม่ชวนชวยให้รู้เสียก่อนตาย นั้นแหละความผิดอันเป็นปัจจุบัน และความผิดนั้นก็ไปฟ้องตัวเองในคราวเกิดใหม่ครั้งต่อไป

ทางโลกนั้น เมื่อไม่รู้ย่อมไม่ผิด แต่ทางธรรม ความไม่รู้นั้นแหละความผิดเดียวที่ยกโทษให้ไม่ได้! ความไม่รู้ในเรื่องบาปบุญคุณโทษ ทำให้เราเลือกทำตามอำเภอใจ ก็เลยซัดให้ทำอะไรทำ ก็เลยสั่งให้ทำอะไรก็ทำ ขอบ้างใครจริงว่าเป็นขาสากลก็เลยแล้วจะคงพบกับทุกเหตุการณ์ใหญ่ๆ ทุกคนคงหุบมือหุบเท้า หุบปากหุบเสียง เงียบเชียบเป็นเบือไปกันหมด การเกิดเป็นมนุษย์นั้นมิเหตุ หนีไม่พ้นเหตุ แต่ความไม่รู้ทำให้เราเห็นเพียงปัจจัยต้นๆ แค่นั้นพอ แลเราก็มีเราเกิดขึ้นมาเอง

หากทราบเหตุปัจจัยอันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงคือกิเลสตัณหาซึ่งผูกเราไว้กับความเป็นอยู่ๆ รวมทั้งวิบากกรรมที่ก่อพันหลาหลายขึ้นมา ทุกคนคงเริ่มมองเห็นร่างวิบากกิเลสตัณหาและกรรมวิบากเป็นกงจักร และไม่ใช่ว่าเรื่องลุล่วงที่ควรดูด้วยอีกต่อไป

แม้การตายก็มีเหตุ ไม่ใช่ไม่มีเหตุ แต่ความไม่รู้ทำให้เราเชื่อว่าจะไปอีกเรื่อยๆ คงแก่ตาย ไม่ใช่เป็นโรคตาย ไม่ใช่ประสบบุติเหตุตาย ไม่ใช่ถูกใครฆ่าตาย หากทราบว่าคุณคนมีอายุขัยของตนเองด้วยกรรมเก่า กรรมเก่าหลายอย่างอาจทำให้อายุสั้น กรรมเก่าหลายชนิดอาจบันดาลให้ตายร้าย หรือกระทั่งกรรมเก่าหลายอย่างก็อาจบั่นปลายอายุขัยทุกคนคงไหวตัวและเลิกประมาท เห็นทุกวันและทุกสิ่งรอบตัวประกอบของแทนประหารได้หมด

เราไม่รู้อะไรทั้งคำถามที่ควรถามเป็นที่สุด ระหว่างเกิดจนตายเราอาจตั้งคำถามนับหมื่นนับแสนข้อ แต่มองที่อาจไม่เคยเฉียดคำถามที่เป็นประโยชน์สูงสุดเลยสักครั้งเดียว!

นี่แหละสาระสำคัญของการอุปถัมภ์แห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ท่านเกิดมาเพื่อตรัสรู้แจ้งในสิ่งที่ควรรู้และประกาศบอกต่อแก่ชาวโลกที่ยังไม่รู้ ยังตั้งใจชีวิตกันไม่ถูก

พวกเราไม่รู้ ว่าตัวที่ติดกับตัวที่ตายนั้นเป็นคนละตัวกัน ยังคงสงสัยอยู่ว่าเป็นตัวเดียวกัน

ซิงไปกวนาน เราไม่รู้ว่าตัวที่เกิดไม่ใช่หรืออันนอกจากกอนทุกขกอนหรือ และตัวที่ตายก็ไม่ใช่หรือไรมากไปกว่าภาวะความเป็นกอนทุกขกอนหรืออันเช่นกัน

สมคำที่พระเถรีในอดีตเคยกล่าวไว้ว่า นอกจากทุกขไม่มีอะไรเกิดขึ้น นอกจากทุกขไม่มีอะไรดับลง เพราะไม่รู้ว่าการเกิดเป็นทุกข การตายก็เป็นทุกข เราจึงยึดถือว่าการเกิดนั้นดี ส่วนการตายนั้นไม่ดี ต่อเมื่อรู้ชัดว่าทั้งเกิดทั้งตายเป็นทุกข เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเสียใจ คือไม่เห็นว่าเกิดและตายดีหรือไม่ดี ทว่าจ้องมองใหม่ว่าการเกิดตายไม่ควรมีความดีใจเสียใจ เสียใจก็ไม่ควรมีเสียใจ

[« Back](#)

๒ ห้องพระ

- บทสวดมนต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
 - อ่านหนังสือธรรมะ
 - แจกฟรี หนังสือ "วิธีสร้างบุญบารมี"
 - แจกฟรีซีดี MP3
 - ทำกรรมอย่างไร ทำให้ธุรกิจรุ่งเรือง
 - บัญชีที่ไม่มีใบเสร็จ
 - เสบียงที่เตรียมง่ายที่สุด
 - ดายแล้วต้องเกิดใหม่ การเดินทางไกลสายวิญญูะ